



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Không để thiếu vốn tín dụng trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức sáng ngày 26/12. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao và đúng hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành Ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2020 cũng như các giai đoạn 2016 - 2020. Tín dụng

tăng trưởng phù hợp với mức hấp thụ của nền kinh tế với mức tăng 10,14% so với cuối năm 2019; cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Thị trường ngoại tệ và thị trường vàng được quản lý hiệu quả, vận hành ổn định, góp phần chuyển

hóa các nguồn vốn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mặt bằng lãi suất ổn định và có xu hướng giảm; trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần điều chỉnh giảm lãi suất với tổng mức giảm tới 1,5 - 2%/năm lãi suất điều hành, giảm 0,6 - 1%/năm trần lãi suất tiền gửi và giảm 1,5%/năm trần lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên. Hoạt động thanh toán tiếp tục có những bước tiến vượt bậc cả về chất và lượng với nhiều sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới, tiện ích và hiện đại dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin; thanh toán không dùng tiền mặt tăng 344,2% về số lượng và 96,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn do tác động của dịch Covid-19, trong năm 2020, toàn ngành đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khoảng 270.000 khách hàng với dư nợ gần 355 tỷ đồng...

(Xem tiếp trang 4)
MINH HƯƠNG



Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý.

Ảnh: THÀNH TÂM

HƯNG HÀ Thực hiện 56 cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên

Năm 2020, huyện Hưng Hà đã thực hiện 56 cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện 1 cuộc kiểm tra đối với 60 tổ chức đảng; cấp ủy cơ sở thực hiện 55 cuộc kiểm tra đối với 95 tổ chức đảng và 86 đảng viên. Nội dung kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật

số 14/2017/QH14, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ...

Trong thời gian tới, huyện Hưng Hà tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đối với công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế địa phương;

(Xem tiếp trang 4)

MAI THƯ

Đầu tư 18,9 tỷ đồng tu bổ, sửa chữa công trình và làm thủy lợi đồng xuân

Chuẩn bị cho công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ xuân, hè năm 2021, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình đã đầu tư 18,9 tỷ đồng cho công tác xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nạo vét, đào đắp các công trình thủy lợi trong hệ thống.

Đến nay, Công ty đã tu bổ 83 cống dưới đê, cống đập nội đồng và bảo dưỡng toàn bộ các cống; tu bổ, bảo dưỡng 45 trạm bơm và

máy bơm; kiên cố hóa gần 2,6km kênh tưới một số trạm bơm. Các xí nghiệp trực thuộc bằng mọi biện pháp đã giải phóng trên 8,2 triệu mét vuông rau bèo các loại, các tuyến sông cơ bản thông thoáng.

Kết quả sửa chữa thường xuyên, cải tạo, nạo vét, đào đắp, giải phóng dòng chảy là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của công trình thủy lợi trong hệ thống.

NGÂN HUYỀN

VŨ THƯ Gặp mặt cán bộ, đảng viên là người có đạo và chức sắc các tôn giáo

Huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ, đảng viên là người có đạo và chức sắc các tôn giáo trên địa bàn.

Huyện Vũ Thư hiện có 95 cán bộ, đảng viên là người có đạo, trong đó 45 cán bộ, đảng viên có đạo hiện tham gia cấp ủy, chính quyền, ban chấp hành, ban thường trực các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện, xã. Trên địa bàn huyện có 2 tôn giáo, trong đó Phật giáo có ở 30/30 xã, thị trấn với 49.000 tín đồ, đạo Công giáo có ở 26/30 xã, thị trấn với 15.000 nhân danh. Những năm qua, đồng bào có đạo luôn đoàn kết cùng nhân dân trong huyện tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ đóng bảo miễn Trung bị thiên tai, lũ lụt.

Trong kết quả chung đạt được, có sự đóng góp tích cực của cán bộ, đảng viên là người có đạo, chức sắc các tôn giáo trên địa bàn nhờ vai trò kết nối, xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo huyện Vũ Thư mong muốn các cán bộ, đảng viên là người có đạo và chức sắc các tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo hàng hải tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

QUYNH LƯU

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Ký đơn hàng bảo đảm sản xuất đến hết tháng 9/2021

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Tiến Phương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) tại buổi gặp mặt đại biểu gia đình người lao động năm 2020.

Theo ban lãnh đạo Công ty Tân Đệ, mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh trong nước và trên thế giới nhưng Công ty vẫn duy trì việc làm cho gần 15.000 người lao động với mức lương bình quân đạt 9,2 triệu đồng/người/tháng. Công ty thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, thanh toán chế độ ốm đau, thai sản; thường các ngày lễ, tết, thường tuần cho người lao động với tổng số tiền 26 tỷ đồng. Công ty Tân Đệ còn hỗ trợ 13,3 tỷ đồng cho con em người lao động bước vào năm học mới và tích cực tham gia các hoạt động chia sẻ với cộng đồng như: hỗ trợ khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ đóng bảo lũ lụt miền Trung, tặng quà tết cho người nghèo...

(Xem tiếp trang 4)
KHẮC QUẢN

Khánh thành và bàn giao công trình sân chơi "Năng động Việt Nam"

Tại thôn An Hạ, xã Nam Hải (Tiền Hải), Trung ương Đoàn, Công ty TNHH Nestle Việt Nam, Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Tiền Hải, Đoàn Thanh niên xã Nam Hải vừa tổ chức khánh thành và bàn giao sân chơi "Năng động Việt Nam".

Công trình có diện tích hơn 2.000m², gồm 1 sân bóng đá người lớn, 1 sân bóng đá trẻ em, 1 sân bóng rổ, 1 sân bóng chuyền và các thiết bị vui chơi. Đặc biệt, các hạng mục lắp đặt đều được làm từ vật liệu tái chế, mang thông điệp tuyên truyền về giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng các vật liệu tái chế, thân thiện môi trường. Công trình có tổng kinh phí xây dựng gần 200 triệu đồng.

Tại lễ khánh thành, các đơn vị đã trao tặng trang phục cầu thủ bóng đá, bóng rổ, quả bóng đá, quả bóng rổ và sữa cho các em thiếu nhi... Ngay sau lễ khánh thành, các đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng cây xanh xung quanh khuôn viên công trình và tổ chức game lưu bóng đá ngay tại sân chơi mới; hướng dẫn các em thiếu nhi chơi bóng rổ.

KUẨN PHƯƠNG

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đại đoàn Đồng Bằng

Sáng ngày 27/12, Hội bạn chiến đấu Đại đoàn Đồng Bằng tỉnh Thái Bình tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Đại đoàn Đồng Bằng và 25 năm Hội bạn chiến đấu Đại đoàn Đồng Bằng tỉnh Thái Bình.

Mùa xuân năm 1951, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân ta chuyển sang giai đoạn mới. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ký Nghị định thành lập Đại đoàn Kinh binh lấy hiệu là 320 với quân số tối đa 13.500 người; tổ chức biên chế gồm cơ quan Đại đoàn bộ, 3 trung đoàn bộ binh và 1 tiểu đoàn pháo 75 ly. Địa bàn tác chiến của Đại đoàn là các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ với nhiệm vụ chủ yếu là tiêu hao sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng ở đồng bằng Bắc Bộ, kim chân không cho địch tiếp viện lên Điện Biên Phủ, hỗ trợ để chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi. Từ ngày thành lập 16/1/1951 đến ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954, Đại đoàn đã giành thắng lợi vang dội trong 9 chiến dịch lớn, đánh hơn 400 trận lớn, nhỏ, tiêu diệt và bắt sống hơn 35.000 tên địch, phá hủy và thu giữ nhiều vũ khí, phương tiện.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Sư đoàn 320 tách ra làm hai gồm Sư đoàn 320A và Sư đoàn 320B. Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Sư đoàn 320A tiếp tục ở lại Tây Nguyên bảo vệ chính quyền cách mạng; Sư đoàn 320B trở về miền Bắc tiếp tục công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(Xem tiếp trang 4)
TIẾN ĐẠT

CÁC CẤP HỘI PHỤ NỮ Nhiều mô hình bảo vệ môi trường

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng, triển khai thực hiện nhiều mô hình bảo vệ môi trường.

Năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ra mắt 4 mô hình điểm "Thu gom và phân loại rác thải tại gia đình", hỗ trợ 800 xô đựng rác thải (hữu cơ và vô cơ) cho 400 thành viên tham gia mô hình; tổ chức 4 lớp truyền thông hướng dẫn phân loại rác thải tại hộ gia đình cho 400 thành viên mô hình; tổ chức 9 lớp truyền thông kiến thức về bảo vệ môi trường và phòng, chống rác thải nhựa cho 900 hội viên, phụ nữ tại 9 cơ sở. Hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố và cơ sở tổ chức ra mắt mô hình về bảo vệ môi trường như: "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch", "Thu gom và phân loại rác thải tại gia đình", "Thu gom phế liệu gây quỹ hội"... Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh truyền thông kiến thức bảo vệ môi trường, tổ chức vệ sinh môi trường tại khu dân cư, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc và trồng mới các đường hoa...

PHƯƠNG CHI

THÁI THỤY

Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp cuối năm

(Xem trang 2)



Lực lượng chức năng huyện Thái Thụy kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng tiêu dùng trên địa bàn.

Đưa ứng dụng VssID - BHXH số đến gần người dân

Trang 3

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HƯNG HÀ Tăng cường trách nhiệm trong hoạt động điều tra

Trang 4